

Số: 122 /BC-UBND

*Thượng Lộ, ngày 17 tháng 12 năm 2018*

**BÁO CÁO**  
**Tổng hợp kết quả triển khai các hoạt động**  
**giúp đỡ hộ nghèo tại xã Thượng Lộ**

Thực hiện kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ 06 xã định canh định cu trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 903/UBND-LĐTBXH ngày 06/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về việc tổng hợp kết quả triển khai các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo tại các xã ĐCĐC năm 2018. Ủy ban nhân dân xã Thượng Lộ báo cáo kết quả triển khai các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo tại xã, cụ thể như sau:

**I. Kết quả triển khai các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo**

Sau khi ban hành kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai và họp BCĐ giảm nghèo của xã. BCĐ giảm nghèo xã phối hợp với các thôn tiến hành rà soát đến từng hộ nghèo để xem xét những hộ có khả năng thoát nghèo, cùng với việc rà soát là tìm hiểu nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của hộ nghèo để từ đó đưa ra những phương án hỗ trợ, giúp đỡ để hộ nghèo có thể thoát nghèo bền vững mà không tái nghèo. Ngoài ra UBND xã cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng các thành viên trong Ban giảm nghèo để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị được huyện phân công về giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo của xã

Trong năm 2018 Ủy ban nhân dân xã Thượng Lộ phấn đấu đến cuối năm giảm được 17 hộ nghèo. Trong tổng số 17 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo cuối năm 2018, có 10 hộ được các cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ, giúp đỡ, 07 hộ còn lại UBND xã có trách nhiệm giúp đỡ.

Tính đến thời điểm hiện tại thì có 08 hộ trong tổng số 10 hộ của cơ quan đơn vị huyện đã được giúp đỡ đó là:

Hộ ông Trần Văn Cầu được Trung tâm phát triển quỹ đất hỗ trợ thức ăn cho heo. Trước đây nhu cầu của hộ là hộ trợ heo giống nhưng do gia đình đã có heo sẵn trong nhà nên chuyển sang hỗ trợ thức ăn cho heo.

Hộ ông Hồ Văn Vui được Đài phát thanh và trạm thu phát lại truyền hình hỗ trợ 01 con heo thịt và nhà vệ sinh.

Hộ ông Hồ Văn Vành và hộ ông Phạm Văn Vót mỗi hộ được 02 con heo thịt do cơ quan Kho bạc Nhà nước hỗ trợ.

Hộ ông Nguyễn Văn Lý và hộ ông Trần Văn Lục được Ngân hàng NN và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Đông hỗ trợ mỗi hộ 02 con heo thịt trị giá 2.000.000 đồng.

Hộ ông Hồ Văn Nguyên và hộ ông Hồ Văn Đẩu được Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đông hỗ trợ mỗi hộ 3 tấm tôn, 1 tấm đan, 02 ngày công để xây dựng nhà vệ sinh.

Còn lại 02 hộ các cơ quan đơn vị có về khảo sát nhưng chưa hỗ trợ là hộ ông Trần Văn Xứi và hộ ông Trần Văn Giông.

Về phía UBND xã cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân, đóng góp, hỗ trợ cho hộ nghèo như quỹ PhucFon hỗ trợ xây dựng nhà ở và 5 triệu tiền mặt để chăn nuôi và trồng trọt cho hộ ông Lê Sỹ Đợt ở thôn Cha Măng. Vườn Quốc Gia Bạch Mã cũng hỗ trợ cho xã 80 triệu đồng để nuôi heo, Ban điều hành các thôn ưu tiên xét hỗ trợ cho các hộ nghèo trước.

Ngoài ra, các CBCC đóng góp 01 ngày lương với tổng số tiền 4.950.000 đồng. Các ban ngành, đoàn thể, trong khối UBND xã cũng có nhiều hỗ trợ thiết thực cho hộ nghèo như hỗ trợ 500 cây giống chuối cho các hộ nghèo, Hỗ trợ mỗi hộ 02 con heo thịt cho ông Hồ Văn Nêm và ông Hoàng Văn Đe ở thôn Dồi.

## **II Đánh giá hiệu quả và sự tác động trong việc giúp đỡ đối với từng cơ quan một cách cụ thể**

Nhiều gia đình được giúp đỡ rất phấn khởi, có ý thức hơn trong việc tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Những hộ gia đình được giúp đỡ không những có thu nhập, mà còn tạo vốn để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình.

Giúp các hộ nghèo nhận thức đúng đắn hơn về trách nhiệm tự thân vươn lên, tích cực lao động sản xuất, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Thông qua việc giúp đỡ những hộ nghèo có khả năng thoát nghèo năm 2018 thì có 15 hộ được giúp đỡ đã thoát nghèo.

## **III. Những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện giúp đỡ hộ nghèo tại địa phương, những vướng mắc trong việc phối hợp cùng thực hiện với các cơ quan giúp đỡ**

Một số cơ quan đơn vị chưa nhiệt tình trong việc giúp đỡ.

Một số hộ nghèo được hỗ trợ không chịu hợp tác với cơ quan đơn vị.

Một số hộ nghèo có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị.

## **IV Kiến nghị đề xuất**

Đề nghị các cơ quan giúp đỡ hộ nghèo cần quan tâm hơn đến nguồn lực và hướng dẫn các kỹ thuật cho các hộ được hỗ trợ, nhằm để các hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững.

Trên đây, là báo cáo kết quả triển khai các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo của UBND xã Thượng Lộ./.

### **Nơi nhận:**

- Bí thư Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vương Văn Vui**

